

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN GDCD LỚP 9
NĂM HỌC 2019- 2020

I/ KIẾN THỨC LÝ THUYẾT

Câu 1: Thế nào là chí công vô tư? Hãy nêu ví dụ về một việc làm thể hiện chí công vô tư? Ý nghĩa?

Câu 2: Thế nào là tự chủ? Vì sao con người cần biết phải biết tự chủ ? Theo em, học sinh cần rèn luyện như thế nào để trở thành người có tính tự chủ cao ?

Câu 3: Thế nào là dân chủ, kỉ luật ? Theo em, vì sao dân chủ phải đi đôi với kỷ luật ? Hãy so sánh, làm rõ sự đối lập giữa hòa bình và chiến tranh?

Câu 4: Thế nào là hòa bình, bảo vệ hòa bình? Theo em, lòng yêu hoà bình thể hiện như thế nào trong cuộc sống hằng ngày?

Câu 5: Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ? Hãy nêu một vài ví dụ? Theo em, công dân nói chung, học sinh nói riêng cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ?

Câu 6: Em hiểu thế nào làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Vì sao cần phải làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ? Theo em, để có thể học tập có năng suất, chất lượng, hiệu quả, học sinh phải rèn luyện như thế nào ?

II/ THỰC HÀNH

Câu 1: Bàn về khả năng sáng tạo của mỗi người, Bùi nói : “Sáng tạo là một phẩm chất không phải ai cũng có, cũng không phải rèn luyện mà có được, đó là do bẩm sinh. Cũng như trong học tập, có phải ai cũng sáng tạo được đâu, như tớ sức học trung bình thì mãi cũng chỉ là trung bình, có cố gắng cũng thế thôi !”

Em có tán thành ý kiến của Bùi không ? Vì sao ?

Câu 2 : Hiện nay, đa số các bạn trẻ không thích các loại hình nghệ thuật dân tộc như tuồng, chèo, dân ca

- Hãy nêu suy nghĩ của em trước biểu hiện đó.

- Theo em, tuổi trẻ cần phải làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống nghệ thuật của dân tộc?

Câu 3: Có ý kiến cho rằng người có tính tự chủ phải là người luôn luôn hành động theo ý mình, không cần quan tâm đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh.

Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

Câu 4: Lan và Hoà là đôi bạn thân. Hôm nay Lan là cờ đỏ, Lan đi kiểm tra sự chuẩn bị bài tập của các bạn. Hoà làm thiếu bài tập, nhưng Lan lại báo cáo với lớp là Hoà làm bài đủ.

Em hãy nhận xét hành vi của Lan? Nếu là Lan, em sẽ cư xử như thế nào?

